

Biểu số 01: Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN, KHÓA XX
 (Kèm theo Công văn số /HĐND-TH ngày tháng 10 năm 2022)

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị
I	LĨNH VỰC KINH TẾ- XÃ HỘI (08 nội dung)
1.	<p>Cử tri các xã An Lạc, An Bá, Yên Định, Giáo Liêm đề nghị:</p> <p>(1) Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp nhà sàn thôn Đồng Bầy, xã An Lạc; thôn Lái, xã An Bá để giữ gìn nét văn hóa dân tộc và phục vụ sinh hoạt cộng đồng;</p> <p>(2) Đề nghị xây dựng công trình phụ trợ và làm đường bê tông vào nhà văn hóa thôn Nhân Định, xã Yên Định; xây dựng và sửa chữa nhà Văn hóa thôn Rèm và thôn Đá Cối xã Giáo Liêm do hiện nay các nhà Văn hóa đã xuống cấp không đảm bảo an toàn</p>
2	<p>Cử tri các xã Vân Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, An Bá, Vĩnh An, Lệ Viễn, Đại Sơn đề nghị:</p> <p>(1). Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Vân Sơn đi xã Phúc Sơn;</p> <p>(2). Đầu tư xây dựng cầu dân sinh thôn Khe Tấu nối với đường tỉnh 291 và xây dựng ngầm Khe Gióng phục vụ đi lại của nhân dân thôn Nhân Định, xã Yên Định;</p> <p>(3). Nâng cấp tuyến đường tỉnh 291 vào khu tái định cư thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo và tuyến đường từ xã Tuấn Đạo đi xã Long Sơn;</p> <p>(4). Đầu tư xây dựng cầu qua sông Hai Luồng phục vụ đi lại của nhân dân 3 thôn và các thầy cô giáo, học sinh: Thôn Lái, Đồng Dầu, Quỳnh Sơn, xã An Bá;</p> <p>(5). Đầu tư, mở tuyến đường từ thôn Chao đi thôn Làng Chẽ và Thôn Chèo xã Vĩnh An; đầu tư mở rộng, nâng cấp, làm mới 03 tuyến đường bê tông trên địa bàn xã Lệ Viễn (Đoạn từ ngã ba trạm biến áp ra khu nhà ông Ứng; tuyến từ nhà Ông Bộ Giang đi đồng Mỏ và tuyến đường nhánh đi nghĩa trang của thôn Thanh Trà);</p> <p>(6). Xây dựng rãnh, mương thoát nước thuộc tuyến đường quy hoạch đất ở khu dân cư thôn Trung Sơn và khu chợ trung tâm xã Đại Sơn.</p>
3	<p>Cử tri các xã Giáo Liêm, An Lạc, Lệ Viễn, Đại Sơn, Dương Hưu đề nghị:</p> <p>(1). Xây dựng hồ Bàn Thờ, thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm để nhân dân lấy nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp;</p> <p>(2). Nâng cấp hồ Nà Luông, Đập mương Kút Kít xã An Lạc nhằm phục vụ nhu cầu nước tưới trên địa bàn thôn Rõng; nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh qua đường khu quán nhà ông Sửu thôn Thia Tu Nim, xã Lệ Viễn phục vụ sản xuất của nhân dân;</p> <p>(3). Xây dựng công trình nước sạch cho khu vực cụm 4 xã Đại Sơn, Phúc Sơn, Cẩm Đàn, Giáo Liêm để phục vụ đời sống nhân dân; Xây dựng công trình nước sạch tại thôn Đồng Làng và thôn Mục xã Dương Hưu phục vụ đời sống của 437 hộ dân (02 công trình này được đầu tư xây dựng từ năm 2007, hiện nay đã hư không sử dụng được, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân)</p>

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị
4	<p>Cử tri các xã Giáo Liêm, Tuấn Đạo đề nghị:</p> <p>(1). Kéo dài đường điện lưới vào nhóm hộ dân cư khu Ao Lại và khu Bàn Thờ thôn Việt Tiến, xã Giáo Liêm (Hiện nay các nhóm hộ tự kéo dây dẫn không đảm bảo an toàn và không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày);</p> <p>(2). Nâng cấp một số đường điện dân dụng trong khu dân cư thôn Nghèo, thôn Đồng Xuân, thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, vì hiện nay một số vị trí vẫn dùng cột gỗ, 1 số điểm dân cư phát sinh nhiều hộ mới nhưng chưa bổ sung đường điện nên người dân phải tự kéo điện, khoảng cách xa, tổn hao điện nhiều và gây mất an toàn khi sử dụng.</p>
5	<p>Cử tri xã Tuấn Đạo đề nghị: Việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng đường điện 110, đường tỉnh 291 và trường Mầm non Tuấn Đạo đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và trả mặt bằng sớm. Đề nghị UBND huyện chi trả tiền thưởng theo quy định cho các hộ chấp hành đúng thời gian.</p>
6	<p>Cử tri thị trấn An Châu đề nghị: UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường trục chính trên địa bàn thị trấn An Châu.</p>
7	<p>Cử tri xã Hữu Sản đề nghị: Tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế.</p>
8	<p>Cử tri xã Hữu Sản đề nghị: UBND huyện cấp Giấy CNQSD cho các hộ trên địa bàn xã được đo đạc đất từ năm 2016 nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất.</p>
II	LĨNH VỰC PHÁP CHẾ (07 nội dung)
1	<p>Cử tri xã Long Sơn, An Bá phản ánh: Việc Nhà máy Giấy xã Dương Huru, công ty chăn nuôi lợn xã Long Sơn xả thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến nguồn nước sông thường xuyên có bọt trắng, màu đen, mùi hôi (đặc biệt mùa khô hạn nguồn nước sông cạn). Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công ty trên địa bàn huyện, nhằm khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, nhất là các hộ sinh sống gần các công ty chăn nuôi.</p>
2	<p>Cử tri xã Lệ Viễn phản ánh: Hiện nay trên địa bàn xã có 03 HTX sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi tại 03 thôn: Thôn Tân Chung, thôn Tu Lim, Thôn Lạnh đã có giấy phép hoạt động nhưng chưa được sự đồng thuận của nhân dân. Đề nghị UBND huyện xem xét quy trình, thủ tục cấp phép đối với các hợp tác xã nói trên</p>

STT	Nội dung ý kiến, kiến nghị
3	<p>Cử tri xã An Bá kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo việc giải quyết dứt điểm Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 của UBND huyện về việc thu hồi đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân phá rừng tự nhiên tại xã vào năm 2015. Nội dung này UBND xã đã nhiều lần đề nghị cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương để thực hiện theo đúng Quyết định, nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa thực hiện, gây bức xúc trong nhân dân</p>
4	<p>Cử tri xã Yên Định phản ánh: Hiện nay tình trạng nhiều hộ trồng rừng kinh tế khi đến chu kỳ khai thác không có đường vận chuyển ra ngoài, vì diện tích phía ngoài đã được cấp giấy chứng nhận QSD cho các hộ gia đình (không trừ diện tích đường đi) dẫn đến mâu thuẫn giữa các hộ gia đình có diện tích đất lâm nghiệp phía trong, hoặc cùng lô, khoảnh. Đề nghị UBND huyện có định hướng và giải pháp để giải quyết tình trạng trên.</p>
5	<p>Cử tri xã Vĩnh An phản ánh: Tại các kỳ họp trước cử tri đã có ý kiến Hộ ông Đặng Hiếu Hương phát rừng tự nhiên vào năm 2014 để trồng cây keo tại khu vực đầu nguồn hồ khe Đặng, đã được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay diện tích trồng keo đến chu kỳ thu hoạch, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, tránh hiện tượng khai thác keo của hộ gia đình làm ô nhiễm lòng hồ và cạn kiệt nguồn nước. Nội dung trên đã được UBND Huyện và các cơ quan, chức năng đã được trả lời tại báo cáo số 151/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện, xong cử tri thấy UBND huyện trả lời chưa thoả đáng và chưa đồng tình, cử tri tiếp tục đề nghị UBND huyện trả lời và làm rõ một số nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị làm rõ quy trình, thủ tục cấp đổi GCN Lâm nghiệp (sổ bìa xanh) sang GCN QSDĐ và tài sản gắn liền với đất (sổ bìa hồng) đối với diện tích thửa đất của hộ ông Đặng Hiếu Hương đã phát nêu trên; - Cử tri đặt vấn đề nếu hộ ông Đặng Hiếu Hương phát rừng trồng keo và khai thác được số diện tích keo đã trồng nói trên thì các hộ có diện tích liền kề cũng phát, trồng và khai thác được; từ đó gây nguy cơ mất rừng đầu nguồn khe Đặng, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
6	<p>Cử tri xã Long Sơn phản ánh: Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng xe chở dăm, chở gỗ keo quá tải trên lưu thông trên các tuyến đường xã và các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khác khi cùng tham gia giao thông.</p>
7	<p>Cử tri thị trấn An Châu và xã An Bá kiến nghị: Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh điều khiển xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang tiềm ẩn gây tai nạn giao thông cho bản thân và nhân dân khi tham gia giao thông.</p>